



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินผลงาน

ตามที่โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงาน / สัมภาษณ์

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล
๑	นักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๘๘๘๔ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๑. นางภาวิณี น้อยอยู่นิตย์
๒	นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๕๖ โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	- ไม่มีผู้สมัคร -
๓	พยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๑๐ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๑. นางสาวสุนัน ยุคตร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล
๔	พยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๘๗ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๑. นางปัญญาพร สาดเงินพงษ์ ๒. นางประไพศรี แสงชลินทร์ ๓. นางกมลทิพย์ กิระประภา ๔. นางนิลุบล วินิจสร ๕. นางวรัทธาญจน์ กุลวิโรจน์โสภณ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางดังนี้

วิธีการและรายการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
<u>การประเมิน</u> สัมภาษณ์ / ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรินลอบูล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๑๐๐ คะแนน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีรพล กิตติพิบูลย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ